
sþ. 471. Fyrirspurn [242. mál]
til iðnaðarráðherra um þróun á markaðshlutdeild innlends iðnvarnings.

Frá Hjörleifi Guttormssyni.

Hver hefur verið hlutfallsleg markaðshlutdeild helstu vöruflokka innlends iðnvarnings á
hverju ári á tímabilinu 1980-1985?

Skriflegt svar óskast.


